

## ĐÀO TƯỜNG VI LỚP 9A6 – NỮ SINH MANG TÊN MỘT LOÀI HOA CẢNH MỎNG NHƯNG NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG

**T**rường THCS Gia Thụy - Quận Long Biên là một trong những ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt. Trang sử vẻ vang của Nhà trường được bồi đắp dày thêm mãi dưới sự dìu dắt tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ giáo viên, sự đoàn kết nhất trí trong Hội đồng nhà trường, đặc biệt quan tâm tới chất lượng đội ngũ giáo viên. Nhờ những người thầy người cô tài giỏi, tận tâm, học trò trường THCS Gia Thụy được tiếp thêm trí lực, nghị lực để tự tin thể hiện tài năng, đam mê và đem về thành tích rực rỡ cho mái trường mến yêu của các em, xứng đáng là những “bông hoa” tươi thắm mang hương sắc để làm đẹp cho người, cho đời. Một trong những “bông hoa người tốt, việc tốt” của trường là em Đào Tường Vi - học sinh lớp 9A6.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai chị em gái, bố mẹ đều là cán bộ trong Quân đội, hay phải đi công tác xa nhà, em Đào Tường Vi ngay từ nhỏ đã có ý thức tự lập, chủ động trong công việc nhà và việc học tập của mình.



*Gia đình – “hậu phương” vững chắc của Tường Vi  
(Tường Vi đứng ngoài cùng bên trái)*

Với nền tảng của gia đình và sự giáo dục của bố mẹ; với lòng kính yêu Bác Hồ vĩ đại và thực hiện tốt lời dạy của Bác “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”,

ngay từ nhỏ, Tường Vi đã rất ngoan ngoãn, tự giác chăm chỉ học tập, chuẩn bị kỹ các bài học ở nhà trước khi đến lớp. Em luôn chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ, học bài cẩn thận, những kiến thức nào chưa hiểu em đều trao đổi với bạn bè và hỏi lại thầy cô để hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Được sự dìu dắt của các thầy cô, sự giúp đỡ từ gia đình và sự nỗ lực rèn luyện của bản thân, trong những năm học cấp THCS em đều hoàn thành tốt chương trình học và đạt danh hiệu Học sinh Giỏi.





### *Tường Vi cùng những người bạn của em*

Ngoài thành tích học tập tốt, ở nhà Tường Vi luôn là con ngoan, đối với em gái luôn là người chị gương mẫu, biết nhường nhịn, yêu thương em. Ngoài giờ học, em tự giác giúp đỡ gia đình việc nhà, chăm sóc và hướng dẫn em học bài khi ba mẹ bận đi công tác. Ở trường, em là một người bạn rất thân thiện, hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè; tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua của lớp, trường phát động. Với em, việc tham gia các hoạt động phong trào cùng thầy cô và bạn bè không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, giúp em giải tỏa những căng thẳng trong học tập và thêm gắn kết với thầy cô, bạn bè, với mái trường thân yêu. Em luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thầy cô giao, hay những công việc trong lớp. Vì vậy, Tường Vi luôn giành được sự tin yêu, quý mến của bạn bè, thầy cô, ba mẹ và những người thân yêu.

Trước đây, với niềm yêu thích dành cho bộ môn Vật lí, ngay khi nhà trường tổ chức các CLB môn học em yêu thích cấp Trường, Tường Vi đã không ngần ngại đăng kí tham gia vào CLB Vật lí.

Tuy nhiên, trải qua quá trình dài học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới lạ, nâng cao hơn trong CLB, Vi nhận ra rằng Vật lí là một môn học khó. Các bài học trên CLB ngày càng trở nên phức tạp và cần rất nhiều thời gian để hiểu rõ từng khái niệm, áp dụng chúng vào bài làm. Không chỉ vậy, bộ môn Vật lí còn có rất nhiều “đối thủ” mạnh, giỏi hơn, đam mê hơn và thật sự “cháy” hết mình với nó, dẫn đến sự cạnh tranh

gay gắt giữa các bạn đồng trang lứa. Sự cạnh tranh khốc liệt, gay gắt ấy khiến em căng thẳng, áp lực, dần dần cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc.

Mặc dù Vi vẫn cố gắng học và tham gia vào câu lạc bộ Vật lí của trường, nhưng em bắt đầu cảm thấy mình đang mất dần niềm vui, sự đam mê và nhiệt huyết với môn học. Vì vậy, sau khi nhận được lời khuyên chân thành từ gia đình, bạn bè và thầy cô, Vi đã cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng và quyết định dừng tham gia câu lạc bộ Vật lí để tập trung hoàn toàn cho kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới – một “cuộc chiến” ngày càng khó khăn, vất vả, đầy thách thức với mỗi học sinh Hà Nội. Em cho rằng, đôi khi chúng ta cần phải dừng lại một chút, suy nghĩ và cân nhắc lại định hướng của bản thân để đảm bảo con đường mình đang theo đuổi thực sự phù hợp với sức mình, không để mình quá mất thời gian vào những điều không có khả năng thành công.

Do đó, trong năm học lớp 9 – khoảng thời gian bận bịu nhất với mỗi học sinh của mái trường Gia Thụy thân yêu nói riêng và học sinh thủ đô nói chung bởi những áp lực vô hình của kỳ thi Tuyển sinh ngày một cận kề, Vi mong muốn tập trung toàn tâm, toàn trí, toàn lực vào “cuộc chiến” cam go, khốc liệt này. Thế nhưng, nhờ có những bài giảng lôi cuốn, sâu sắc và ý nghĩa đến từ giáo viên bộ môn Lịch sử, Vi nhận ra niềm yêu thích cho bộ môn Lịch sử của em ngày một lớn dần, trở thành niềm đam mê mãnh liệt: *“Lúc ấy, em chợt nhận ra, lịch sử không chỉ là những con số “vô hồn”, khô khan, nhàm chán như cách mà đa số học sinh cảm nhận. Những câu chuyện lịch sử có rất nhiều khía cạnh thú vị mà em chưa bao giờ được tiếp xúc. Vì vậy, em mong muốn được biết thêm, hiểu thêm về hồn cốt của dân tộc ta”*.



*Đào Tường Vi (đứng cạnh cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hiền – bên trái – cùng đội tuyển HSG dự thi Thành phố lớp 9A6)*

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ: “*Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam*”; những tâm sự về lịch sử của ông, bà – những nhân chứng lịch sử; những câu chuyện lịch sử của mẹ – một cử nhân Lịch sử đã tốt nghiệp Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội; những bài học về đề tài Lịch sử do các thầy cô nhà trường truyền đạt, đã làm cho em hiểu hơn về giá trị của lịch sử và thổi bùng ngọn lửa đam mê và niềm yêu thích môn Lịch sử trong em, đưa em đến với CLB HSG Lịch sử.



Và tại đây, Tường Vi đã gặp gỡ nhiều thầy, cô giáo giỏi, tận tâm, am hiểu; làm quen với nhiều bạn bè mới; học hỏi nhiều kiến thức bổ ích. Em đã tìm thấy một phần thanh xuân của mình trong từng khoảnh khắc học tập tại CLB HSG. Tình yêu với môn Và tại đây, Tường Vi đã gặp gỡ nhiều thầy, cô giáo giỏi, tận tâm, am hiểu; làm quen với nhiều bạn bè mới; học hỏi nhiều kiến thức bổ ích. Em đã tìm thấy một phần thanh xuân của mình trong từng khoảnh khắc học tập tại CLB HSG. Tình yêu với môn Lịch sử và sự phấn đấu, quyết tâm nỗ lực không ngừng đã giúp sự phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực không ngừng đã giúp Tường Vi có được kết quả ban đầu đáng tự hào. Tường Vi tâm sự: “*Đối với em, quãng thời gian tham dự đội tuyển là quãng thời*

gian đáng nhớ nhất. Tuy quá trình ôn thi có chút vất vả, gian nan nhưng nhờ sự tận tình, chu đáo chỉ dẫn, sự động viên, khích lệ từ thầy cô, chúng em đã có thêm động lực để cố gắng vì một mục tiêu phía trước, một niềm đam mê bất tận với Lịch sử. Để rồi ngày hôm nay, chúng em đã đem về những trái ngọt hoa thơm cho bản thân chúng em, cho gia đình, cho nhà trường và cho quận Long Biên. Đây không chỉ là thành quả của chúng em mà đó còn là thành quả của sự quan tâm của BGH Nhà trường; sự giúp đỡ, hỗ trợ của thầy cô – những người lái đò hết mình để đưa con thuyền tri thức cập bờ thành công; sự ủng hộ, động viên của gia đình. Hơn hết, em xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Phượng và cô Phùng Thị Ánh Tuyết – giáo viên bộ môn Lịch sử đã hết lòng chỉ bảo, dẫn dắt, truyền lửa đam mê cho em. Em tin rằng, hành trình phía trước còn rất dài, kết quả ngày hôm nay sẽ là bước đệm để giúp em bay cao, bay xa, chinh phục ánh sáng chói lọi trên pháo đài ngàn hoa đang chờ đón”.

**TRƯỜNG THCS GIA THUY**

**VINH DANH HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ**

**NĂM HỌC 2023 - 2024**

**GIẢI NHÌ**

**MÔN LỊCH SỬ**

**Đào Tường Vi - Lớp 9A6**

Với những nỗ lực không mệt mỏi, đằng sau sự trầm tính và cái tên nghe mỏng manh, yếu ớt, nữ sinh Đào Tường Vi đã khẳng định nỗ lực của bản thân khi em đạt giải Nhì trong kỳ thi HSG cấp Thành phố năm học 2023 – 2024. Đó chính là phần thưởng xứng đáng dành cho em, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi và đó còn là món quà vô giá, một lời tri ân em gửi tặng gia đình, thầy cô – những người đã sát cánh và động viên em trong thời gian qua.

Tường Vi đã “hướng về ánh sáng” để bỏ lại “bóng tối” đằng sau, vượt qua những giới hạn của bản thân và chinh phục những ước muốn đầu tiên. Những thành công ấy là lời nhắc nhở em: *“Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cừu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ”* (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Em xứng đáng là một bông hoa trong vườn hoa “Học tốt” đua sắc, tỏa hương của Trường THCS Gia Thụy. Chúc cho đóa hoa tường vi tuy cánh mỏng manh nhưng nghị lực phi thường tiếp tục tỏa sáng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT và những khát vọng của em trong tương lai tiếp tục được chấp cánh để thành công.